



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๘๘๘๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐๔๒ ๖๑๑ ๕๓๒ ต่อ ๑๓



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ให้บุคลากรทุกคน สดปายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการ ต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้ง

๒. ให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในช่วงวันดังกล่าว หยุดปฏิบัติราชการและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน และรายงานอาการ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ

๓. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเพณีวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมถึงประเพณีวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง ปรก. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

๔. ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร หากพบว่ามิใช่สูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๕. ให้ทุกหน่วยงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทุก ๓๐ วัน

๖. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หน้าลิฟท์ ฯลฯ

๗. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐทล ทัพสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่าการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดมุกดาหารจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๑) และ (๗) มาตรา ๓๔ และ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงออกมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ดังต่อไปนี้

๑. งดหรือเลื่อนกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด เบียดเสียดออกไป

๒. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ โรงยิม ฟิตเนส ร้านอาหาร และร้านนวดแผนโบราณ ทั้งนี้ให้ปิดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๓. ปิดสถานที่เล่นการพนันชนไก่ สถานที่ที่อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมาย และสนามมวย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยจะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในแต่ละท้องที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยนต์ ศิริมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร